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สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ครั้งที่ ๒ 

วันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงบประมาณ เข้าชี้แจงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรมบัญชีกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังส านักงบประมาณ มาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

เรื่องท่ีพิจารณา 

๑. ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ๔ หน่วยงาน   
๑) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
๒) กระทรวงการคลัง  
๓) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
๔) ส านักงบประมาณ   

๒. มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง จ านวน ๑๒ รายการ  
งบกลางในส่วนของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ๑ รายการ 
(๑) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

งบประมาณในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ๑ รายการ 
(๑) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 

งบกลางในส่วนกรมบัญชีกลาง ๗ รายการ 
(๑) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
(๓) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 
(๔) เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
(๕) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒข้าราชการ 
(๖) เงินสมทบของลูกจ้างประจ า 
(๗) เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 

งบกลางในส่วนของส านักงบประมาณ ๓ รายการ 
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 
(๒) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 
(๓) เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
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ผลการพิจารณา 
สรุปประเด็นการพิจารณาข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
กระทรวงการคลัง 
- อยากทราบยุทธศาสตร์การเตรียมตัวเพ่ือรับมือความเสี่ยงด้านรายได้ จากข้อมูลกระทรวงการคลัง  

ซึ่งรายงานค่า GDP ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่ารายได้ลดลงจากเป้าที่ตั้งไว้ประมาณ ๖๓ ,๘๐๐ ล้านบาท  
จึงอยากสอบถามว่ามีแนวทางในการรับมืออย่างไร 

- อยากสอบถามกรณีปัญหาการเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตที่ไม่ตรงตามเป้า ว่ามีจะแนวทางแก้ไข
อย่างไร รวมถึงการเก็บภาษีรถยนต์และภาษีบุหรี่ที่เก็บได้น้อยลง 

- กรณีความเสี่ยงด้านรายจ่ายจากเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอซึ่งอาจเบียดบังงบกลางเงินส ารองฉุกเฉิน อยากทราบว่าสามารถค านวณจ านวน
ข้าราชการที่จะเกษียณได้หรือไม่ และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ไม่เพียงพอกับงบประมาณ จะประมาณ
การใหเ้พียงพอได้หรือไม ่

- ประเด็นงบช าระดอกเบี้ย กรณีงบช าระดอกเบี้ยต่อรายได้ไม่เป็นไปตามแผนการคลังระยะปานกลาง 
ท าให้ต้องน าเงินคงคลังไปจ่ายดอกเบี้ย จึงอยากขอให้ชี้แจงเรื่องแผนการคลังระยะปานกลางที่ไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผน  

- ประเด็นหนี้สาธารณะ หากค านวณจาก GDP ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะอยู่ที่ร้อยละ ๖๖ และ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ หนี้สาธารณะน่าจะอยู่ที่ร้อยละ ๖๙ ท าให้อาจต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะ จึงอยากสอบถาม
ว่าคิดอย่างไรกับเรื่องหนี้สาธารณะ  

- ประเด็นกระทรวงการคลังแจ้งเรื่องแผนที่จะลดการขาดดุลการคลัง แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แจ้ง
ว่าไม่สามารถท าได้ ต้องขาดดุลร้อยละ ๔.๓ จึงขอสอบถามว่าเหตุผลของการจัดท าแผนระยะปานกลาง 
ซึ่งบางครั้งไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 

- ขอสอบถามกระทรวงการคลังว่า ในปี ๒๕๖๘ จากการประมาณการรายได้ปี ๒๕๖๙ อยากสอบถามว่า
รายได้ที่คาดว่าไม่เป็นไปตามประมาณการรายได้จะขาดไปเท่าไหร่ 

- ประเด็นการประมูล E – bidding ของกรมบัญชีกลาง เห็นว่าการก าหนดราคาประมูลขั้นต่ าเป็น
หลักไม่ได้ส่งผลต่อประโยชน์ของประชาชนจากโครงการของรัฐบาลที่อย่างแท้จริง ซึ่งในการประมูล  
E – bidding ได้พบปัญหาเรื่องการแตกกระจายงบห้าแสน เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการประกวดราคาและ 
มีการทุจริตคอรัปชัน จึงอยากข้อมูลงบที่มีการประมูลห้าแสนบาทมีเท่าไหร่ และการเปลี่ยนแปลงงบที่ต่ ากว่า
สิบล้านซึ่งอยู่อ านาจของผู้อ านวยการหรือหน่วยงานมีจ านวนเท่าไหร่ 

- ประเด็นการประมาณการรายได้ ขอสอบถามกระทรวงการคลังที่มีแผนการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้
ที่ท าให้รายได้สูงขึ้นในภาวะเศรษฐกิจที่จะไม่เติบโต ท่านมีวิธีการอย่างไร ทั้งนี้  เห็นว่าวิธีการง่ายกว่า  
การจัดเก็บรายได้ให้สูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว คือการตัดงบประมาณในโครงการที่ไม่จ าเป็น  
ท าให้สามารถปรับลดรายจ่ายงบประมาณได้และไม่เป็นภาระการคลังในอนาคต 

- อยากสอบถามกระทรวงการคลัง ส านักงานเศรษฐกิจการคลังว่า จะมีวิธีการอย่างไรไม่ให้มี 
การเหลื่อมล้ าจากผลก าไรดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากกับเงินกู้ที่มีผลมาจากการที่ธนาคารได้ผลก าไร
ดอกเบี้ยจากส่วนต่างระหว่างฝากเงินกับเงิน 

- ขอสอบถามกระทรวงการคลังว่า จากการเจรจาภาษีรัฐบาลสหรัฐอเมริกา อยากทราบว่าตัวเลขสุทธิ
ที่คาดว่าภาษีน าเข้าของไทยอยู่ที่เท่าไหร่ 
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- ขอสอบถามว่าตัวเลขประมาณการในปี ๒๕๖๘ ที่ได้เปลี่ยนสมมุติฐานเดิมจากโครงการดิจิทัล 
วอลเลตเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนต่างอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการปฎิรูประบบภาษีเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ SME มีรายได้น้อย
กว่าหนึ่ งจุดแปดล้านบาทต่อปี  และควรทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจ SME  
เป็นผู้ที่ เริ่มต้นด าเนินธุรกิจจึงต้องได้รับการส่งเสริมและ ควรสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจ SME 
เข้าสู่ระบบภาษี การเพ่ิมแต้มต่อหรือการจัดซื้อของธุรกิจเอสเอ็มอีสามารถน าไปแลกหวยเกษียณของรัฐบาล 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวหรือชาวต่างประเทศบางกลุ่มเดินทางเข้ามาใน 
ประเทศไทยประกอบธุรกิจหรือให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่น ด าเนินการเปิดร้านอาหาร 
ร้านนวด ร้านตัดผมหรือขายสินค้าต่าง ๆ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้  ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อย 
และแรงงานในประเทศไทย อย่างไร   

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวหรือชาวต่างประเทศประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
กับโอนเงินกลับประเทศโดยไม่ผ่านระบบภาษีของประเทศไทย ส่งผลให้ระบบการเงินไม่ได้หมุนเวียน 
ในประเทศและปัญหาทางด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จึงขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาและการควบคุม 
การโอนเงินของกระทรวงการคลังอย่างไร   

- ขอทราบแนวทางการจัดเก็บภาษี หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ ๑ จากการด าเนินนโยบาย ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ดิจิตอลวอลเล็ต) จะต้องช าระให้กับผู้มีสิทธิได้รับจ านวน ๙,๙๐๐ บาทต่อ ๑ คน หรือไม่ ตามมาตรา ๕๐ (๔) 
ประมวลรัษฎากร หรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการบูรณการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ ได้รับผลกร ะทบจากการขึ้นภาษี 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา กระทรวงการคลังด าเนินการจัดท ามาตรการรองรับหรือไม่ 

- ขอทราบมาตรการหรือแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ที่มีรายได้จ านวน ๒๐๐  
ถึง ๓๐๐ ล้านบาท แต่หลีกเลี่ยงการช าระภาษี ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาต่อกรณีปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าของกระทรวงการคลังเช่น 
ข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง ส่งผลให้รายได้ของประเทศน้อยลง และการเตรียมความพร้อมรองรับ
การจัดเก็บภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา สงครามทางการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา 
และสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรบูรณาการพิจารณาหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ร่วมกัน  

- ขอทราบรายละเอียดผลการเบิกจ่าย ๕๔๓ ล้านบาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายการ
ลงทุนร้อยละ ๓๔.๒ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร และกรณีจ านวนรายได้ 
จากนักท่องเที่ ยวต่างชาติ  ๑ .๙๒ ล้านล้านบาท ประมาณการรายได้จ านวน ๑.๕๑ ล้านล้านบาท  
หายไป ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เช่นเดียวกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
และกระทรวงแรงงาน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
กระทรวงการคลังมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร  

- ขอทราบมาตรการส่งเสริมนักท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่มีคุณภาพการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนจ านวน 
๕๘,๐๐๐ บาท ทดแทนปริมาณนักท่องเที่ยวประเทศจีนที่ลดลง และการแก้ปัญหาเที่ยวบินไม่เพียงพอกับ  
การอ านวยความสะดวกเรื่องการจองตั๋วโดยสาร กระทรวงการคลังมีแนวทางอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาของกระทรวงการคลังของลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทั้งหมด
จ านวน ๓.๖ ล้านราย ผู้ค ้ำประกัน จ านวน ๒.๘ ล้านราย อยู่ระหว่างการผ่อนช าระ จ านวน ๒.๔ ล้านราย  
ผิดนัดช าระหนี้ จ านวน ๑.๓ ล้านราย หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ท าให้ผู้ผิดนัดช าระหนี้ได้รับประโยชน์อย่างไร  
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- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาของกระทรวงการคลัง ต่อกรณีการไหลออกของเงินนอกประเทศไทย 
หรือเรียกว่า OTT (Over The Top) ด าเนินการช าระเงินผ่าน Pat from เช่น ลาซาด้า ช้อปปี้ แกรป เฟสบุ๊ค 
และยูทูป ที่อยู่ต่างประเทศ ท าให้สรรพากรจัดเก็บภาษีเข้าประเทศร้อยละ ๗ เท่านั้น แนวทางการแก้ปัญหา
อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในการป้องการประกอบธุรกิจของคน 
ต่างด้าวหรือผ่านตัวแทนด าเนินการเข้ามาจดทะเบียนประกอบธุรกิจอย่างผิดกฎหมาย และด าเนินการทุ่ม
ตลาดท าให้ ธุรกิจของประชาชนประเทศไทยได้รับความเสียหาย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ธุรกิจศูนย์เหรียญ มูลค่าการหลีกเลี่ยงภาษี แต่ละปีจ านวนเท่าใด พร้อมทั้งมาตรการบังคับใช้อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากที่ขอสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ  
แต่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข เช่น การจ้างแรงงาน การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ส่งผลให้ รัฐสูญเสียการจัดเก็บภาษี
จากโรงงานและการลงทุน มีแนวทางการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร 

ส านักงบประมาณ  
- ขอทราบรายละเอียด ส านักงบประมาณจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
มุ่งเน้นการด าเนินงานด้านใด และประกอบด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมาตรการรองรั บการผันผวน
ของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างไร  

- ขอสอบถามส านักงบประมาณว่า ในปี ๒๕๖๘ การใช้เงินคืนที่หน่วยงานของรัฐที่ออกให้ก่อน 
เป็นวงเงินเท่าไหร่  

- ขอสอบถามในประเด็นของเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ที่มาจากงบประมาณเดิมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
อยากสอบถามว่าโครงการต่างๆ ได้อนุมัติแล้วหรือไม่ และประเด็นกรณีโยกเงินจะท าให้คณะกรรมาธิการ  
มีความผิดตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

- ขอสอบถามส านักงบประมาณ  ประเด็นกรณี ส านั กงบได้แจ้ งหน่ วยขอรับงบประมาณ 
ให้ของบประมาณมากกว่าปีที่แล้วไม่เกินร้อยละ ๒๐ แต่ไม่มีหน่วยงานใดท าตาม ส านักงบประมาณมีมาตรการ 
กับหน่วยงานที่ไม่ได้ด าเนินการตามนโยบายที่ได้แจ้งอย่างไรบ้าง 

- ขอทราบแนวทางการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ า รายจ่ายงบลงทุน ของส านักงบประมาณ 
และควรปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าหรือรายจ่ายงบลงทุนเพิ่มเติมรายการใด 

- ขอทราบมาตรการหรือแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณ เบิกจ ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๕๐ มีมาตรการอย่างไร 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- อยากสอบถามวิธีการประเมินค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปของนักท่องเที่ยว สภาพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ เป็นคนจัดท าข้อมูลเองหรือไม่  มีการแยกรายภูมิภาคหรือไม่ และอยากทราบว่า  
มีการประเมินหรือมีค าอธิบายถึงตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและสาเหตุที่ท าให้นักท่องเที่ยวลดลง 

- ขอสอบถามว่าจากการประเมินของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
อยากทราบว่าอัตราภาษีน าเข้าที่คาดว่าจะเป็น จะอยู่ที่อัตราประมาณเท่าไหร ่
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- ขอทราบรายละเอียดเป้าหมายเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะหน้า และเรื่องการยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และขอทราบรายละเอียดนโยบายที่มีอยู่ปัจจุบันของรัฐบาลขาดอะไรบ้าง 
ที่ควรจะเพ่ิมเติมเข้ามา เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
อย่างไร 

- อยากสอบถามสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะมีวิธีการอย่างไรไม่ให้มีการเหลื่อมล้ า 
จากผลก าไรดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากกับเงินกู้ที่มีผลมาจากการที่ธนาคารได้ผลก าไรดอกเบี้ย  
จากส่วนต่างระหว่างฝากเงินกับเงิน 

- ขอสอบถามส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องเงินส่วนราชการที่ได้รับ 
ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดแพร่จ านวน ๕๐ ล้านบาท อยากทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ได้ยังไม่ได้รับการอนุมัติ 
และอยากให้ติดตามเพ่ือจังหวัดแพร่ได้รับเงินในส่วนนี้ด้วย 

- ขอทราบรายละเอียดผลการศึกษาปริมาณนักท่องเที่ยวประเทศจีนที่มีอัตราลดลงเพราะสาเหตุใด 
- ขอทราบรายละเอียดการจัดท างบประมาณของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางด้าน GDP ทางฝั่ง Supply กับ Demand มีความ
แตกต่างร้อยละ ๔ ถึงร้อยละ ๕ ประกอบด้วยสาเหตุอะไร 

- ขอทราบเหตุผล ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ CPM (Cost Per Mille) 
ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้งที่ใช้คิดค่าโฆษณา มากกว่าข้อมูลทางด้าน ระหว่าง Supply กับ Demand 
เพราะสาเหตุใด  

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
- ประเด็นเรื่องภาวะเงินฝืด เห็นว่าปัจจุบันเราอยู่ในภาวะเงินฝืดแล้ว จึงอยากสอบถามธนาคาร  

แห่งประเทศไทยมองว่าเรื่องภาวะเงินฝืดอย่างไร 
- ขอสอบถามธนาคารแห่งประเทศไทยถึงความคืบหน้าโครงการอินทนนท์ที่เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

ซึ่งด าเนินการจัดท า CBDC หรือการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง  
อยากทราบว่ายังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการหรือได้ลดระดับความส าคัญลงแล้ว  

- ขอสอบถามธนาคารแห่งประเทศไทยว่า ช่องว่างการบริโภคของภาคเอกชนกับภาคการผลิตที่สวน
ทางกันมากขึ้น อยากสอบถามว่ามีการวิจัยเพ่ิมเติมที่บ่งชี้ว่ามีปัจจัยอ่ืนนอกจากภาคการผลิตที่ลดลงหรือไม่ 
และมีโอกาสท าวิจัยในเรื่องนี้หรือไม่ 

- ขอสอบถามธนาคารแห่งประเทศไทยว่าหนี้ต่างประเทศสุทธิของประเทศไทยซึ่งรวมทั้งภาครัฐ  
และภาคเอกชน หากเทียบกับทุนส ารองเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้ เป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือไม่ 

- ขอสอบถามถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงประเด็นการท าหน้าที่ควบคุม 
และรับผิดชอบการด าเนินการของธนาคารพาณิชย์ กรณีธนาคารพาณิชย์ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ย  
อยากสอบถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้าไปควบคุมก าหนดมาตรการในการก าหนดดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย์หรือไม่ 

- ขอสอบถามธนาคารแห่งประเทศไทยว่าโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME  
ที่ประกาศให้บุคคลที่มาพักทรัพย์จะไม่โดน NPL แต่ตอนนี้บริษัทขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร
เอกชน แม้จะไม่โดน NPL หรือเครดิตบูโร แต่ถูกตีตราให้เป็นที่ผิดนัดในการช าระหนี้ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ 
ได้แจ้งกับผู้กู้ว่าหากได้มีการผ่านการพักหนี้มาแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้ผิดนัดในการช าระหนี้ ท่านจะรับผิดชอบ
อย่างไร 
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- อยากสอบถามธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีวิธีการอย่างไรไม่ให้มีการเหลื่อมล้ าจากผลก าไร
ดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากกับเงินกู้ที่มีผลมาจากการที่ธนาคารได้ผลก าไรดอกเบี้ยจากส่วนต่างระหว่าง
ฝากเงินกบัเงิน 

- ประเด็นเรื่องการส่งผ่านนโยบายดอกเบี้ยไปสู่ธนาคารพาณิชย์ อยากทราบว่าธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้เก็บตัวเลขการส่งผ่านดอกเบี้ยนโยบายไปสู่ดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ไปหรือไม่ เนื่องจาก
ดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ได้ลดลงตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงอยากขอตัวเลข
การลดดอกเบี้ยนโยบายทั้งสามครั้งที่ส่งผ่านดอกเบี้ยนโยบายไปสู่ธนาคารพาณิชย์ว่าอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ 

- ขอทราบมาตรการแก้ปัญหาให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการหรือประชาชน
เพ่ิมขึ้น ไม่ใช่มีรายได้จากการปล่อยสินเชื่อระหว่างธนาคารด้วยกัน ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขอสินเชื่อ 
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการบริหารค่าเงินบาท currency ไม่ให้แข็งค่าเกินกว่าความเป็นจริงต่อค่าเงิน
ดอลลาร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และค่าเงินสกุล อ่ืน อย่างไร และเมื่อพิจารณาข้อมูลดุลบัญชี 
ดุลการช าระเงิน Balance Subpayment ผลปรากฏว่า Error และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล omission 
ค ่อนข ้างสูง ดังนั้น ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นสะท้อนกับความเป็นจริงหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดนโยบายเรื่องดอกเบี้ยระหว่างดอกเบี้ยเงิ นกู้กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ที่มีลักษณะแตกต่างกันมากกว่าความเป็นจริงหรือไม่ และแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพ่ือให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินกู้อย่างไร  

- ขอทราบการประเมินผลกระทบและมีมาตรการการฟอกเงิน ของธุรกิจแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
ที่หลอกลวง เปลี่ยนเงินสกุลบาทเป็นคริปโต และเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศ แล้ววนกลับมาเป็นเงินบาท 
มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย อย่างไร 

- คณะกรรมการระบบช าระเงินดูแลระบบการช าระเงิน  ซึ่ งใหญ่ที่ สุดคือระบบพร้อมเพย์  
ซึ่งถ้าหากประสบปัญหา ระบบล่มหรืออาจจะไม่ล่ม แต่ Security มีปัญหากระทบกับประชาชน ธนาคาร 
แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการระบบการช าระเงินจัดท ามาตรการรองรับ หรือไม ่

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวประเมินอย่างไร ขอเรียนว่าค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อหัว  

ได้ใช้ข้อมูลจากทุนการช าระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรายรับของนักท่องเที่ยวหารด้วยจ านวน
นักท่องเที่ยวก็จะได้รายได้ต่อหัว รายได้ต่อหัวใน ปี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่ ๔๖,๐๐๐ บาทต่อคนต่อทริป 
กรณีแยกรายได้จากนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ไม่ได้มีการแยกไว้เพราะเป็นรายได้ร วม ส่วนจ านวน
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ใช้ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งสามารถน ามาแยกนักท่องเที่ยวที่เป็นรายประเทศได้ ในปี ๒๕๖๘ ไตรมาสหนึ่งตัวเลข
นักท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะ Short Haut คือเดินทางระยะสั้น ทั้งจากจีน เกาหลีใต้ ลาว ญี่ปุ่นยังอยู่ต่ ากว่า 
ไตรมาสของปีที่แล้ว แต่การท่องเที่ยวในลักษณะ Long Haut จากเยอรมัน อังกฤษ มีจ านวนมากขึ้น 
กว่าปีที่แล้ว ส่วนตัวจ านวนที่ลดลงมีหลายสาเหตุ เช่นประเด็นเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน  

- ประเด็นตัวเลขประมาณการโครงการดิจิทัลวอลเลตเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขอเรียนว่า 
ตัวเลขประมาณการรายได้ในปี ๒๕๖๘ ได้ปรับส่วนของดิจิทัลวอลเวตจากการการบริโภคเป็นการลงทุนแทน 
ดังนั้น ตัวเลขการลงทุนที่จะเกิดข้ึนจริงจึงอยู่ระหว่างการพิจารณา  
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- ประเด็นอัตราภาษีน าเข้าของสหรัฐอเมริกาที่จะมีอัตราที่เท่าไหร่ ขอเรียนว่า คาดว่าอาจได้ลดอัตรา
ภาษีลงครึ่งหนึ่ง จากอัตราภาษีน าเข้าอยู่ที่ร้อยละ ๓๖ เหลือร้อยละ ๑๘ ขณะที่ภาษีพ้ืนฐานระดับแรกที่มีอยู่
ร้อยละ ๑๐ อาจลดลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้น คาดว่าโดยสุทธิน่าอยู่ที่ร้อยละ ๒๓ - ๒๔ แต่ทั้งนี้ต้องเปรียบเทียบกับ
อัตราภาษขีองประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน  

- ประเด็นโครงการเงินส่วนราชการของจังหวัดแพร่ ขอเรียนว่าได้ด าเนินการท าข้อมูลและท าข้อเสนอ
ส่งไปแล้ว อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรี 

- กรณีตามนโยบายของรัฐบาลที่มี เป้ าหมายในการกระตุ้น เศรษฐกิจระยะสั้นกับ เรื่องของ 
การพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารสภาพเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัว เนื่องจาก
ประสบปัญหางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ รัฐบาลจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เช่น มาตรการ
ทางด้านภาษี กระตุ้นให้เกิดการบริโภคในการซื้อสินค้า และมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางจัดสรร
งบประมาณผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบ และจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
แก้ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาภัยแล้งและปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว  เช่น 
การใช้กลไกของกองทุน  เพ่ือความสามารถในการแข่ งขัน ในการ เชิญชวน อุตสาหกรรมอนาคต 
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ EV อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยา และอุตสาหกรรมอุปกรณ์เกี่ยวกับอีเล็กทรอนิกส์ 
Semiconductor เป็นต้น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่ต้องด าเนินการคือ การพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะวิศวกรการพัฒนา Semiconductor และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว 
 - กรณีปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยวประเทศจีนลดลง จากการคาดการณ์ในปี ๒๕๖๗ ปริมาณ
นักท่องเที่ยวรวมประมาณ ๓๗ ล้านคน ต่อปี ปี ๒๕๖๘ และปี ๒๕๖๙ ประมาณ ๓๘ ล้านคน แบ่งออกเป็น
นักท่องเที่ยวประเทศจีน ประมาณ ๕ ล้านคน จากการประมาณการ จ านวน ๗ ล้าน ถึง ๘ ล้านคน เนื่องจาก
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และประเทศเวียดนามแทน ประกอบกับประเทศจีนมีนโยบายให้ประชาชนท่องเที่ยว
ภายในประเทศมากขึ้น และการท่องเที่ยวมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปไม่ได้เดินทางมาแบบกลุ่มและเรื่องความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงต่อไป  
 - กรณี Discuency ระหว่างของ GDP ระหว่าง Supply กับ Demand ต่างกันมากกว ่าร้อยละ ๔  
ไม่สอดคล้องกับความจริง คือ ในป ี ๒๕๖๗ ระหว่าง Supply กับ Demand ต ่างกันจ านวน ๐.๒ ซึ่งตาม
หลักเกณฑ์ คือ ร้อยละ ๒.๕ ที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ Discuency ติดลบ ๐.๕ และการจัดท าข้อมูล
ทางด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP บูรณการร่วมกันของ ๔ หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ตลอดระยะเวลาสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจท าให้ข้อมูลที่ได้ด าเนินการไว้เปลี่ยนแปลงไป 
 - กรณี เรื่อง Discuency ของตัว CV ที่แตกต่างกันร้อยละ ๔ เป็นปัญหาการค านวณ GDP โดยระบบ 
Chain Value เมื่อประมาณ ๑๐ กว่าปี  ใช้ปีฐานเป็นตัวค านวณ เพราะฉะนั้น Price ของปีฐานต่าง ๆ  
ถูกก าหนดไว้ แต่เมื่อน ามาใช้แบบ CPM ข้อมูลด้าน Price ของแต่ละองค์ประกอบจึงแตกต่างกัน เป็นเทคนิค
การด าเนินงาน ซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันจะพบว่าแตกต่างกันประมาณร้อยละ ๓ ถึง 
ร้อยละ ๔ ไม่ได้ส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล GDP แต่เป็นเรื่องของรูปแบบ การคํานวณในลักษณะของ 
CPM แต ่เมื่อพิจารณา Dscupency Pactic Discupancy ไม่ต่างกันเกินร้อยละ ๒.๕ อยู่ในระดับที่รับได้  
ส่วนการใช้ระบบ CV ทําให้ตัว Real Term ของข้อมูล GDP มีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่จะใช้ระบบ Fixed Fix 
Year ที่เป็น Base Year แบบเดิม 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในหลายมิติ มิติแรกดูแลเรื่อง

ความเสถียรภาพความมั่นคง มิติที่สองเรื่องประสิทธิภาพและการมีธรรมาภิบาลที่ดี มิติที่สามดูแลเรื่อง 
ความเสี่ยงต่อระบบการเงินโดยรวม ขอเรียนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยตระหนักถึงช่องว่างที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าถึงสินเชื่อ ค่าธรรมเนียม และรวมถึงหนี้ที่มีอยู่ ทั้งนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทยมีค วามพยายาม 
ที่ท าหน้าที่คือดูแลทั้งสามมิติให้สถาบันการเงินให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุด ในแง่ของการตั้งราคาของธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มีกลไกที่จะเข้าไปก าหนดราคาได้โดยตรง แต่อาศัยการแข่งขัน  
ภายในและการดูแลความยุติธรรมเป็นหลักเพ่ือให้บริการของธนาคารเป็นไปแบบที่ควรเป็น แต่หัวใจหลัก 
ที่ส าคัญ คือการเข้าถึงการบริการทางการเงิน ซึ่งได้พยายามพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐานทั้งระบบข้อมูล  
กลไกการค้ าประกันสินเชื่อ การแก้ไขหนี้ของประชาชน  

- ประเด็นเรื่องภาวะเงินฝืด ขอเรียนว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะเงินฝืด นิยามขอ งเงินฝืด คือ  
ราคาสินค้าโดยรวมปรับลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างแพร่หลาย แพร่กระจายไปในหลายๆ หมวดหมู่ จากข้อมูล
ของกระทรวงพาณิชย์ช่วงที่ผ่านมาสองในสามราคาสินค้าปรับเพ่ิมขึ้นหรือทบทุน ไม่ได้เป็นการลดอย่าง  
แพร่ของราคาและไม่ได้เป็นการลดอย่างยั่งยืนด้วย ส่วนการที่ตัวเลขเงินเฟ้อติดลบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ 
ราคาพลังงาน จึงขอเรียนว่ายังไม่ได้อยู่ในภาวะเงินฝืดและไม่ได้มีความเสี่ยงมากนัก 

- เรื่องโครงการอินทนนท์เป็นลักษณะของสถาบันการเงิน Wholesale เป็นโปรเจคครั้งแรก 
ที่จะทดลองการใช้เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการช าระเงิน ซึ่งขณะนี้ได้เป็นโครงการ MBridge ซึ่งด าเนินการ 
กับธนาคารกลางจีน ธนาคารกลางฮ่องกง ธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในแง่ของ CDBC Wholesale 
เป็นเรื่องระหว่างสถาบันการเงิน ได้ด าเนินการต่อเนื่องและมีศักยภาพพอสมควร สามารถที่ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนในการช าระเงินข้ามประเทศระหว่างสถาบันการเงิน ส่วน CBDC Retail ส าหรับประชาชน 
อยู่ในระยะทดสอบ แต่ยังไม่มี Business Test หรือช่องทางที่จะท าให้เห็นชัดเจนว่าจะมีระบบที่ดีกว่าระบบที่มี
คือพร้อมเพย์ แต่ทั้ งนี้ ในลักษณะที่ เป็นระหว่างธนาคารกับธนาคารหรือ Wholesale มีทางเป็นไปได้
ค่อนข้างมาก 

- กรณีช่องว่างระหว่าง GDP ภาคการผลิตกับการบริโภค ช่องว่างดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของการบริโภค 
ที่เพ่ิมขึ้นของสินค้าน าเข้าเพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีประเด็นเรื่องสินค้าคงคลังที่ลดลง และประสิทธิภาพ  
การผลิตที่ด้อยลง ท าให้การผลิตหดตัวในสามสี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ช่องว่างดังกล่าวจึ งไม่ได้มีปัจจัย 
จากการบริโภคสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว 

- กรณีเงินทุนส ารองกับความเสี่ยงของหนี้สุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ขอเรียนว่าหนี้ต่างประเทศ  
มีค่อนข้างน้อย ส่วนหนี้ต่างประเทศที่เป็นสกุลต่างประเทศก็น้อยลงไปอีก ตอนนี้ปริมาณเงินทุนส ารอง  
มีอยู่ที่ ๒๗๐ บิลเลียนสหรัฐ อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อยข้างสูงเมื่อเทียบกับหนี้ต่างประเทศที่มีอยู่ จึงท าให้มั่นใจ  
ได้ว่าประสิทธิภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 - กรณีโครงการพักช าระหนี้บันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สิน เมื่อครบก าหนดระยะเวลาพบว่ายังมีหนี้เหลือ 
จะเข้าหลักเกณฑ์หนี้เสีย (NPL) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทย ที่แตกต่าง
ระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากจ านวน ๒.๘ เทียบเคียงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศ 
อินโดนีเชีย จ านวน ๔.๖ ประเทศฟิลิปปินส์ จ านวน ๔.๑ เวียดนาม จ านวน ๓.๓ พบว่าไม่ได้สูงกว่าประเทศ
เพ่ือนบ้าน แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ได้สะท้อนภาพทั้งหมด การปล่อยสินเชื่ออาจขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของลูกค้า 
ส่วนในแง่ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ หรือรีเทลแอสเซทสอดคล้องกับประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ ๑.๒ ซึ่งต่ ากว่า
ทั้ง ๓ ประเทศ และอัตราผลก าไรของของธนาคารพาณิชย์ที่มีความเสี่ยงทางด้านต้นทุนของเครดิตคอส 
ของประเทศไทย ถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหรือต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 - กรณีปัญหาที่อาจส่งผลต่อไปในระยะยาวในการบริหารประเทศ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ 
การเปลี่ยนผ่าน (ทานซิชัน) ไปสู่โลกใหม่ ที่ต้องปรับโครงสร้างและการลงทุนจ านวนมากให้กับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รองรับในช่วงการเปลี่ยนผ่านในระยะเวลาสั้น ดังนั้น ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ เช่น ผู้ประกอบการที่ผู้ส่งออกหรือผู้ที่แข่งขันกับสินค้านําเข้า ต้องด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารงบประมาณเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน และการพัฒนาเชิงโครงสร้าง
ของประเทศเป็นสิ่งส าคัญ 
 - กรณีปริมาณนักท่องเที่ยวประเทศจีนลดลง มาจากปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงค์โปร ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
เกาหลี ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องสร้างภาพลักษณ์ทางด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
 - กรณีคนต่างด้าวท างานในประเทศไทย ต้องด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากเป็นสกุลเงินบาทก่อนส่งเงิน
กลับประเทศ และต้องระบุแหล่งที่มาของเงินถึงจะสามารถโอนเงินไปที่ อ่ืนได้ ภายใต้การกํากับดูแล 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันปัญหาช่องว่างการโอนเงินข้ามประเทศในรูปแบบ คลิปโต (Crypto)  
แล้วน าออกนอกประเทศ  
 - กรณีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่านมาจ านวน ๓ ครั้ง ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๗ รวมร้อยละ ๓.๔ ถือว่า
อยู่ในระดับปกติ 
 - กรณี เรื่องของการปล่อยกู้ให้กันระหว่างธนาคารเป็นการบริหารสภาพคล่องเป็นเรื่องปกต  ิ 
แต่ประเด็นที่สําคัญ คือ การเข้าถึงสินเชื่อ โดยเฉพาะของผู้ประกอบการรายย่อยขนาดกลางและรายเล็ก 
ตระหนักถึงข้อจํากัด ปัจจุบันได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลที่สามารถประเมินธุรกิจให้เพียงพอในการ
ปล่อยสินเชื่อให้เข้าถึง และเรื่องการค้ าประกันสินเชื่อให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและสามารถเข้าถึงข้อมูล  
ได้สะดวกขึ้นในอนาคตการแข่งขันของธนาคารแบบ Virtual bank ที่กําลังจะเข้ามาในระยะต่อไปสามารถช่วย
ผู้ประกอบการหรือประชาชนเข้าถึงสินเชื่อและมุ่งไปสู่กลุ่มท่ียังไม่ได้รับสินเชื่อ 

- กรณีค่าเงินบาทที่มีลักษณะแข็งค่ามากกว่าค่าเงินสกุลอ่ืนหรือไม่ นั้น ปัจจุบันค่าเงินบาทตั้งแต่ต้นปี
แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ ประมาณร้อยละ ๔ ซึ่งถ้าเทียบกับค่าเงินประเทศอ่ืน ถือว่าไม่ได้มาก
จนเกินไป คือ สิงคโปร์ ร้อยละ ๕ มาเลย์ ร้อยละ ๕ เกาหลี ร้อยละ ๗ ไต้หวัน ร้อยละ ๙ ญี่ปุ่น ร้อยละ ๑๐  
ที่แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ค่าเงินบาทแข็งขึ้น ร้อยละ ๔ ถือว่าระดับกลางภาพรวมหรือว่าค่าเงินบาท 
มาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๘ ถือว่าอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน ส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝากท่ีแคบ
ลงขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของธนาคารในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า เพราะส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
สะท้อนค่าความเสี่ยงที่ธนาคารต้องรับในการที่ปล่อยกู้สินเชื่อให้กับลูกค้า ดังนั้น จึงด าเนินการยกระดับ
มาตรฐานของข้อมูลให้ดีขึ้น ช่วยลดส่วนต่างพร้อมกับการแข่งขันที่มากขึ้นเป็นปัจจัยที่ต้องใช้เวลา 

- กรณีสินค้าน าเข้าสินค้าราคาถูก เช่น เครื่องซักผ้าผลิตได้ถูกกว่าต้นทุนการผลิต ส่งผลท าให้ราคา 
ไมส่ามารถปรับเพ่ิมขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ส่วนที่น่ากังวลคือสินค้าที่ลักลอบเข้ามาผิดกฎหมาย หรือคุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะแถวชายแดน 
 - กรณีการแก้ปัญหาการฟอกเงินด้วยการบูรณการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงาน
สามารถปราบปรามบัญชีม ้าจ านวนคดีลดลง คงเหลือการปราบปรามการช าระเงินด้วยคริปโต ด้วยการเปลี่ยน
เงินสกุลบาท เป็น USDT คริปโต จึงต้องด าเนินการบล็อกก่อนเปลี่ยนสกุลเงินอ่ืน 
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กระทรวงการคลัง 
- ประเด็นในเรื่องรายได้ ขอเรียนว่าการบริหารจัดเก็บรายได้ในแต่ละปี ได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

ในการจัดเก็บภาษีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกรมสรรพากรด าเนินการใช้อยู่ มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลการจัดเก็บภาษีระหว่างสามกรม มีการเพ่ิมอัตราภาษีในเรื่องที่สามารถท าได้ นอกจากนี้ ยังได้มี 
การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ของรัฐบาล ซึ่งจะน าเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังพิจารณาในเดือนกันยายนนี้  

- ประเด็นความมั่นใจในการจัดเก็บรายได้ในปี ๒๕๖๘ ท าได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ขอเรียนว่า  
เงินรายได้จากภาษีน้ ามัน รายได้จากรัฐวิสาหกิจ เงินปันผลจากการประกอบการของรัฐวิสาหกิจ จากงบปี 
๒๕๖๘ อยู่ ในวิสัยที่จะท าให้จัดเก็บรายได้สมดุล แต่ทั้ งนี้  ตัวชี้ขาดอีกหนึ่ งอย่างคือ งบ ภ.ด.ง. ๕๑  
ของนิติบุคคล หากมีการจัดเก็บที่ไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์แต่ก็ยังอยู่ในวิสัยที่จะรับได้ ส่วนการจัดเก็บรายได้
ในปี ๒๕๖๙ จะเริ่มมีการใช้การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ซึ่งหากได้เสนอและได้รับการพิจารณา  

- การจัดเก็บกรมสรรพสามิตระยะยาวจะเป็นอย่างไร ขอเรียนว่า ตัวหลักที่ท าให้รายได้ของ  
กรมสรรพสามิตที่ลดลงคือรายได้จากการจัดเก็บภาษีรถยนต์ ขณะนี้ ได้ท าการศึกษาเรื่องโครงสร้างภาษีรถยนต์
ขึ้นใหม่ ซึ่งก าหนดให้กรมสรรพสามิตต้องด าเนินการให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้และประกาศล่วงหน้าภายในสามปี 
เพ่ือให้สามารถปรับตัวโครงสร้างการจัดเก็บภาษีรูปแบบ และในปี ๒๕๗๑ จะได้เห็นโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่
ทั้งหมด และท าให้ภาษีรถยนต์เป็นรายได้หลักของกรมสรรพสามิต 

- ประเด็นเรื่องพ้ืนที่การคลังเหลือไม่มากพอ ขอเรียนว่า ยอมรับว่าเป็นความจริง ซึ่งเพดานหนี้
สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ ๗๐ ต่อ GDP ดังนั้น การใช้นโยบายการคลังและมาตรการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
จะต้องใช้ด้วยความจ าเป็นและตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่า  

- ประเด็นเรื่องแผนการคลังระยะปานกลาง เป็นเครื่องมือหลักของกระทรวงการคลังที่ใช้ในการท างาน 
ซึ่งเป็นแผนห้าปี แต่ในแต่ละปีไม่ได้เป็นแผนที่นิ่งแต่เป็นแผนที่เป็นสามารถปรับเปลี่ยนได้หากเกิดเหตุการณ์
ส าคัญระหว่างปีก็จะน ามาปรับตัวเลข แต่เป้าหมายท้ายสุดก็เพ่ือลดการขาดดุล 

- ประเด็นเรื่อง Trump Tariff ขอเรียนว่า อาจเร็วเกินไปที่จะตอบได้ว่าอัตราภาษีสุทธิจะอยู่ที่เท่าไหร่ 
เท่าท่ีทราบข้อเสนอแรกของไทยได้รับการยอมรับและได้รับไฟเขียวให้ได้รับการเจรจาได้แล้ว แต่หากอัตราภาษี
ของเราไม่ได้สูงกว่าประเทศคู่แข่งก็เป็นอัตราภาษีที่พอรับได้ 
 - กรณีหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างหรืออีบิดดิ้ ง เป็นการรักษาสมดุลระหว่างความรวดเร็ว 
กับความรอบคอบ หากก าหนดให้ต้องด าเนินการจัดทํา e-bidding ทั้ งหมดทุกวงเงินอาจไม่สะดวก  
และไม่คล่องตัว คือ เจตนาของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง หากไปด าเนินการแบ่งย่อยโครงการให้ต่ ากว่า 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการเพ่ือให้ได้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายในเรื่องของการแบ่งซื้อ 
แบ่งจ้างโดยมีหน่วยงานติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์จัดสรรงบประมาณลงไปยัง
พ้ืนที่อย่างรวดเร็ว เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ  
 - กรณีการปฎิรูปโครงสร้างภาษีอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาเพ่ือให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับ
ระยะเวลาบังคับใช้ ปัจจุบันผลการจัดเก็บรายได้ต่อจีดีพีร้อยละ ๑๔ ต่ ากว่าหลักเกณฑ์การจัดเก็บที่ก าหนดไว้
ร้อยละ ๑๘ เป้าหมายเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔ สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น การจัดเก็บ
ภาษีด้วยมาตรการต่าง ๆ จะต้องพิจารณาผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนประกอบการด าเนินงาน 
หากประสบผลส าเร็จจากการจัดเก็บตามเป้าหมายส่งผลให้การจัดท างบประมาณในปี ๒๕๗๐ ถึง ปี ๒๕๗๒ 
เพ่ิมข้ึนแบบก้าวกระโดด ซึ่งการด าเนินงานทั้งหมดจะต้องพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจประกอบการพิจารณา  
 - กรณีการจัดเก็บรายได้ของผู้ประกอบการ SME ที่มีรายได้ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้เป็นผู้เสียภาษีเนื่องจากเป็นผู้เริ่มประกอบธุรกิจ (รายย่อย) แต่จะมุ่งเน้นการจัดเก็บภาษี
กับผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ที่แสดงตนว่าเป็นรายย่อย  
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- กรณีการด าเนินโยบาย Digital Wallet จ าเป็นต้องหักภาษีหรือไม่ ด าเนินการเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ 
ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้กรมสรรพากรไปด าเนินการออกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยกเว้นเงิน 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่ถือเป็นรายได้ อยู่ระหว่างการด าเนินการของกรมสรรพากร เช่นเดียวกับการด าเนิน
นโยบาย ในทุกทุกโครงการของรัฐบาลที่มีนโยบายลักษณะนี้ 

- กรณีมาตรการการจัดเก็บรายได้ผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษีอยู่ในระหว่างการหารือเพ่ือหาแนวทางให้เกิด
ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ 

- กรณี กองทุน ให้กู้ ยืม เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ปั จจุบันลูกหนี้ ประมาณ  ๓ ,๘๐๐ ,๐๐๐ คน  
ตามพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด าเนินการ
จัดท าข้อมูลลูกหนี้แล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๗ และแจ้งให้กับลูกหนี้ทราบแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ ลูกหนี้
ที่ผ่อนช าระเกิน จ านวน ๒๘๐,๐๐๐ กว่าราย กลุ่มที่มีหนี้ลดลง จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ ราย เป็นกลุ่มที่หนี้ 
เท่าเดิม จ านวน ๗๕,๗๕๕ ราย และกลุ่มที่หนี้หมด จ านวน ๘๐ ราย ดังนั้น ลูกหนี้จ านวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ ราย 
ได้รับประโยชน์จากการคํานวณตามกฎหมายใหม่ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ใหม่หรือผู้ที่มีความประสงค์
ปรับโครงสร้างหนี้ ได้ทางเว็ปไซค์ของ กยศ. ปัจจุบันกลุ่มลูกหนี้ที่ขอรับเงินคืน จ านวน ๒๘๐,๐๐๐ กว่าราย  
แต่ขอคืน ๕๐,๐๐๐ ราย ส่วนลูกหนี้ที่เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ ท าให้พ้นจากการเป็นผู้ค ้ำประกันทันทีแบบ
ไม่มีเงื่อนไข  

- กรณีการแก้ปัญหาการช าระเงินระหว่างประเทศ เงื่อนไขหลักเกณฑ์เรื่องของระบบการช าระเงิน
ระหว่างประเทศ คือถ้าซื้อของต่างประเทศจะต้องจ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ไม่ผิดกฎหมาย  ดังนั้น  
เมื่อซื้อของจากต่างประเทศเงินไหลออกกลับไปต่างประเทศแบบปกติ  

- แนวทางการจัดเก็บภาษีจากการซื้อขายออนไลน์ได้รับการอ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบการ
แพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการน าส่งข้อมูลผู้ซื้อและผู้ขายด าเนินการจัดเก็บในปัจจุบัน 

- กรณีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ด าเนินการ
ตรวจสอบโดยกรมสรรพากรอย่างเข้มค้นว่าผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมหรือไม่  

- กรณีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รายจ่ายประจําเบิกจ่ายไปแล้ว 
ร้อยละ ๗๓ เป้าหมายร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๕ เป้าหมายร้อยละ ๐๘ ภาพรวมเบิกจ่าย 
ร้อยละ ๖๓ เป้าหมายร้อยละ ๙๔ และด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ รายหน่วยทุกสัปดาห์  

ส านักงบประมาณ 
- ประเด็นเรื่องเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญได้ตั้งไว้ขาดหรือไม่ ขอเรียนว่า ส านักงบประมาณมีข้อจ ากัด

เรื่องการประมาณการว่าในปีหนึ่ งมีจะคนป่วยลาออกหรือคนตายเท่าไหร่ ไม่สามารถที่จะก าหนดได้  
จึ งตั้ งประมาณ การให้ สอดคล้องกับค่ าใช้ จ่ ายที่ น่ าจะเป็ น  แต่ปี นี้ จะตั้ งให้ เพ่ิ มขึ้ นตามข้อสั งเกต  
ของคณะกรรมาธิการในปีที่ผ่านมา ส่วนประเด็นเรื่องค่ารักษาพยาบาล ขอเรียนว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการของประเทศไทยทั้งระบบ เพ่ือพิจารณาค่ารักษาพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอเรียนว่า การประมาณการสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้จ่ายค่อนข้างจะยาก 

- ประเด็นเรื่องวงเงิน ปี ๒๕๖๙ ที่ตั้งชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม มาตรการหรือโครงการ
ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลตัดให้ไป
ช่วยเหลือประชาชน ขอเรียนว่าในปี ๒๕๖๙ ตั้งไว้เพ่ือชดเชย ๖๐,๔๘๗ ล้านบาท โดยตั้งให้กับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ ตั้งไว้ที่ ๔๘,๖๓๗ ล้านบาท ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ที่ ๑,๕๑๗ ล้านบาท ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ที่ ๒๗๘ ล้านบาท บรรษัทประกันสินเชื่อธนาคาร
ขนาดย่อม ตั้ งไว้ที่  ๘ ,๓๑๗ ล้านบาท เงินอุดหนุนการบริการสาธารณะของการรถไฟแห่งประเทศ  
ตั้งไว้ที่ ๑,๒๑๙ ล้านบาท องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตั้งไว้ที่ ๑,๐๒๐ ล้านบาท  
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- ประเด็น เรื่องงบช าระหนี้ ภาครัฐหรือดอกเบี้ ยที่ ต้องช าระ ขอเรียนว่า ได้ พิจารณาจาก
การงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๗ และการใช้จ่ายเงินคงคลัง ประกอบการพิจารณาจากสถานการณ์
ปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบภูมิยุทธศาสตร์ นโยบายการค้าของสหรัฐ มาตรการตอบโต้ของประเทศเศรษฐกิจ
หลัก ส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การการเงิน การเปลี่ยนแปลงการค้าโลก เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มการ
ชะลอ ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย จึงคาดว่า
การเสนองบช าระหนี้หรือดอกเบี้ยดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสม 

- ประเด็นเรื่องการโยกเงินงบประมาณ ขอเรียนว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๑๔๔ ก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปร
ญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอน
รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (๒) ดอกเบี้ยเงินกู้  
(๓) เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย” ซึ่งรายการเงินส่งใช้ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งปรากฏอยู่ใน 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในหมวด ๗ เป็นงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ือการช าระหนี้ มาตรา ๔๐ ซึ่งแยกกันคนละส่วนกับที่เป็นข่าว ส่วนการช าระหนี้ หากพิจารณานิยามค าว่า  
“หนี้สาธารณะ” หมายถึงหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้  หรือหนี้ที่
กระทรวงการคลังค้ าประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ท าธุรกิจให้กู้ยืมโดยกระทรวงการคลังมิได้ค้ า
ประกัน ซึ่งหนี้ตามมาตรา ๔๐ อยู่ในเครือข่ายหนี้สาธราณะนี้ด้วย ส่วนการชดเชยเงินตามมาตรา ๒๘  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นอีกมาตราหนึ่งที่ไม่ใช่นิยามค าว่า “หนี้”  
ตามมาตรา ๑๔๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ เป็นการชดเชยเงินของรัฐที่ ให้ด าเนินการ  
ตามมาตรการให้รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามมาตราเพ่ือช่วยเหลือประชาชนและรัฐจะชดเชยให้ ซึ่งอยู่คนละมาตรา
กันกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - วัตถุประสงค์การจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชน  
กรณีวงเงินค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างจ านวน ต่ ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกิดความรวดเร็ว หรือเกิดความคล่องตัว  โดยมอบอํานาจให้ 
หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนในรายการที่ เกินกว่า ๑๐ ล้านบาทและกรณีครุภัณฑ์เกินกว่าหน่ึงล้านบาท 
ปัจจุบันอยู่ในอํานาจของของสํานักงบประมาณ ซึ่งการโอนข้ามแผนต้องรายงานต่อสภา เป็นขั้นตอนทั้งหมด
และกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต้องด าเนินการตามแบบฟอร์มของส านักงบประมาณ  
 - ด าเนินการจัดท าหนังสือซักซ้อมท าความเข้าใจการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๙ ไม่ควรเกินร้อยละ ๒๐ เริ่มด าเนินการในปี ๒๕๖๘ เพ่ือให้หน่วยงานได้พิจารณากลั่นกรอง
ค าของบประมาณตามความจ าเป็นของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 - กรณีจุดเด่นของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังนี้ 
  ๑. มุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณวินัยทางการคลังได้จัดท างบประมาณแบบ 
ขาดทุนน้อยลงกว่าปีท ี่ผ่านมา  

๒. มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบลงทุน ปรับลดรายจ่ายประจ าลงในรอบหลายปีที่ผ่านมา 
๓. การชดใช้หนี้ภาครัฐเพิ่มมากข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา จ านวน ๑๑,๖๑๐ ล้านบาท  
๔. มุ่งเน้นเรื่องของการกระจายอํานาจเงินอุดหนุนให้กับองค์กรของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา

จ านวน ๑๑,๑๘๒.๑ ล้านบาท 
๕. เรื่องของสาธารณสุข ที่ดูแลประชาชนงบประมาณด้านดูแลประชาชนในเรื่องสุขภาพ 
๖. เรื่องสวัสดิการการสร้างความเท่าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ 
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๗. เรื่องการบริหารจัดการน้ า  
๘. เรื่อง การศึกษา ส่งเสริมงานวิจัย และการผลิตนักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับประเทศ 
๙. เรื่อง ซอฟต์พาวเวอร์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมกับซอฟพาวเวอร์ 
๑๐. การปราบปรามยาเสพติด 
๑๑. การแก้ปัญหา PM2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อม 
๑๒. นโยบายสําคัญของรัฐบาลกับการยึดโยงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน 
- กรณีสาเหตุการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ล่าช้าเนื่องจากการจัดท า

งบประมาณไม่เป็นไปตามปฎิทินงบประมาณ  ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
รัฐบาลได้ด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ โดยเฉพาะงบลงทุนคืบหน้าร้อยละ ๘๐  

- กรณี รายจ่ ายประจ าของงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๙  ลดลงไป  
๒๘,๑๓๕ ล้านบาทเศษ หรือลดลงไป ๑.๐๕ ซึ่งที่ผ่านมาจ านวน ๑๐ ปี พบว่ารายจ่ายประจ าไม่ลดลง  
ซึ่งตามปกติหากขอรับงบประมาณเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี งบประมาณรายการรายจ่ายประจ าจะเพ่ิมสูงขึ้น  
ควบคู่กันไป ในปี ๒๕๖๙ เพ่ิมขึ้น ๒๗,๙๐๐ ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น ๐.๗๔ แต่รายจ่ายประจ าลดลงไป ๑.๐๕ 
ในปี ๒๕๖๕ ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จากเดิมได้รับงบประมาณ 
๓.๒๘๕ ล้านล้านบาท คงเหลือการเบิกจ่าย ๓.๑ ล้านล้านบาท ที่สามารถลดรายจ่ายประจ าแสนกว่าล้านบาท
หรือร้อยละ ๖.๔๙  

- หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณจะต้องพิจาณาสาเหตุส าคัญ ๓ ประการ ประการที่หนึ่ ง  
ลดรายจ่ายประจ าประหยัดพิจารณา รายละเอียดความจ าเป็นผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ผ่านมา พิจารณาทั้งผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย ผลการเบิกจ่าย และน าเงินนอกงบประมาณมาสมทบ 
การพิจารณาตามหลักความคุ้มค่า เรียกว่า Value Formany หลัก ๓ อี คือ Economy ประหยัด Efficiency 
ประสิทธิภาพ และ Effective Ness ประสิทธิผล รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน การน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในภารกิจมากขึ้น สามารถประหยัดงบประมาณจ านวน ๖,๙๐๐ กว่าล้านบาทครับ ในปี ๒๕๖๙  
ปรับลดเกี่ยวกับค่าสัมมนา ฝึกอบรม โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศลดลง
ร้อยละ ๕.๗๖ หรือ จ านวน ๓๗๔ ล้านบาทเศษ และการน าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ก าไร EM ของผู้ต้องขัง 
ไม่ต้องอยู่ในเรือนจ าสามารรถประหยัดงบประมาณทางด้านอาหาร จ านวน ๔๔๒ ล้านบาท และการปรับลด
รายจ่ายประจําที่เกิดความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เช่น ผู้มีรายได้น้อย  
รัฐบาลที่ผ่านมาได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ สามารถปรับลดในเรื่องของกองทุนประชารัฐสวัสดิการลดลง
จ านวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ส่วนใหญ่เน้นเฉพาะการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ  

เห็นว่าการตรวจสอบไม่จ าเป็นต้องเคร่งครัดเฉพาะเพียงการปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบ แต่ควรให้
ความส าคัญและค านึงถึงประสิทธิภาพของงานว่าโครงการที่ตั้งไว้มีประโยชน์ต่อประชาชนและคุ้มค่า  
มากน้อยเพียงใด  

- เรื่องส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงินฝากและเงินกู้ค่อนข้างสูง เป็นเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทย 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องรับผิดชอบ ต้องเข้ามาควบคุมดูแลก าหนดอัตราดอกเบี้ย  
ของธนาคารพาณิชย์ไม่ให้มีความแตกต่างกันมากเกินไป ซึ่งส่งผลต่อความเหลื่ อมล้ าทางเศรษฐกิจก่อให้เกิด
ปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย ท าให้มีภาวะเงินฝืด ธุรกิจไม่ฟ้ืนตัว การขาดสภาพคล่อง  
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- ในการจัดท าแผนการปฏิ รูปการจัด เก็บรายได้ เพ่ื อจะท าให้ รายได้สู งขึ้นตามแผนของ
กระทรวงการคลัง เห็นว่าวิธีการง่ายกว่าการจัดเก็บรายได้ให้สูงขึ้นจากภาว ะเศรษฐกิจชะลอตัว คือ  
การตัดงบประมาณในโครงการที่ไม่จ าเป็น ท าให้สามารถปรับลดรายจ่ายงบประมาณได้และไม่เป็นภาระ  
การคลังในอนาคต 

- กระทรวงการคลัง ควรที่จะทบทวนหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจ SME มีรายได้
น้อยกว่าหนึ่งจุดแปดล้านบาทต่อปี ดังกล่าวเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจ SME เป็นผู้ที่เริ่มต้นด าเนินธุรกิจ  
ควรสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจ SME เข้าสู่ระบบภาษี การเพ่ิมแต้มต่อ หรือการจัดซื้อของธุรกิจ
เอสเอ็มอี สามารถน าไปแลกหวยเกษียณของรัฐบาล  

- กระทรวงการคลัง ควรขยายฐานภาษีให้มากขึ้นเพ่ือเชิญชวนประชาชนผู้เข้าหลักเกณฑ์การเสียภาษี
เข้ามาในระบบฐานภาษี ควรมีมาตรการจูงใจต่อผู้มีรายได้สามารถได้รับเงินคืนจากภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการใช้
จ่ายเงินรายวันหรือรายเดือน ท าให้ประชาชนเข้ามาในระบบฐานภาษีเพ่ิมมากขึ้นและสามารถสร้างรายได้
ให้กับประเทศได้เพ่ิมสูงขึ้น  

- ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรมีมาตรการรองรับการชําระเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซี เนื่องจาก
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติ ช าระค่าบริการหรือสินค้าในรูปแบบคริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะ 
ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นยูเอสดีที  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ส่งเอกสารข้อมูลวิธีการค านวณค่าใช้จ่ายตัวเลขนักท่องเที่ยวต่อหัวต่อทริป โดยแยกเป็น
ตัวเลขนักท่องเที่ยวเป็นรายภูมิภาค  

- นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการ คนที่เจ็ด ขอให้กระทรวงการคลัง 
กรมบัญชีกลาง ส่งข้อมูลโครงการที่มีการประมูลห้าแสนบาทมีเท่าไหร่ และโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงงบที่
ต่ ากว่าสิบล้านซึ่งอยู่อ านาจของผู้อ านวยการหรือหน่วยงานมีจ านวนเท่าไหร่ 

- นายอัศวิน  สุทธิวิ เชียรโชติ กรรมาธิการ ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งข้อมูลตัวเลข  
การลดดอกเบี้ยนโยบายทั้งสามครั้งที่ส่งผ่านดอกเบี้ยนโยบายไปสู่ธนาคารพาณิชย์ว่าอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ 

 
มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายงบกลางในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริขอทราบว่ามีปัญหาอุปสรรคใดท าให้มีอัตราการเบิกจ่ายต่ า  

และมีแนวทางการพิจารณาการจัดท าโครงการที่เป็นโครงการซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 
- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา เห็นว่าการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงควรมีการจัดตั้ง

ศูนย์กระจายในทุกอ าเภอ 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในแต่ละปีการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ขอรับงบประมาณมายังส านักงาน กปร.

จ านวน ๓ ,๕๐๐ – ๔ ,๐๐๐ ล้านบาท โดยแต่ละโครงการก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีมีการตรวจสอบ
งบประมาณว่าการขอรับงบประมาณซ้ าซ้อนหรือไม่ซึ่งมีการตรวจสอบไปยังงบประมาณของส่วนจังหวัด  
และงบบูรณาการอย่างรอบคอบและน าเสนอนายกรัฐมนตรีในแต่ละคราวไป ในปี ๒๕๖๘ ได้น าเสนอ
นายกรัฐมนตรีจ านวน ๖ ครั้ง และได้มีการใช้งบประมาณได้ทันในทุกปีและมีการติดตามการท างาน 
ทุกหน่วยงาน 

- ในการอนุมัติงบประมาณของส านักงบประมาณจะมีการเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของส านักงาน กปร.  
โดยในแต่ละปีได้มีการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มเปราะบางยากจนที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถเข้าถึงไ ด้  
โดยมีศูนย์ศึกษาจ านวน ๖ แห่งและมีศูนย์สาขาจ านวน ๑๙ แห่ง กระจายทั่วประเทศ และมีการทบทวนศูนย์
เรียนรู้ทั้งในภาคเกษตร สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม ได้น าองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
จ านวน ๒๒๑ แห่ง ส่วนในการด าเนินการกับกลุ่มเปราะบางได้น าองค์ความรู้จากส านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือไปขยายผลไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละประมาณ  
๑๒๐ คน ทั้งนี้ ได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการขึ้นทะเบียน
ซึ่งได้มีการจดทะเบียน ๑๑๘ รายการ ท าให้เกษตรกรกลุ่มเครือข่ายสามารถขยายผลการตลาดมากขึ้น 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริควรมีการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ  

และการดูแลโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมหรือไม่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง  
ตามพระราชด าริ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขอให้ตรวจสอบการใช้ที่ดินและพัฒนาการด าเนิน
โครงการดังกล่าว 

- หากมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรเพ่ิมเติมในทุกอ าเภออาจท าให้เกิดภาระงบประมาณ
เพ่ิมขึ้นและท าให้ภารกิจเกิดการซ้ าซ้อนกัน จึงเห็นควรให้ด าเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรจ านวน 
๒๒๑ แห่งที่ได้มีการจัดตั้งแล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
- นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร กรรมาธิการ ขอให้พิจารณาประเด็นการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริควรมีการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณและการดูแลโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม
หรือไม่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชด าริ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
ขอให้ตรวจสอบการใช้ที่ดินและพัฒนาการด าเนินโครงการ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้งบประมาณในโครงการพระราชด าริ 

โดยขอรายละเอียดโครงการในปี ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘ หากยังไม่มีรายการในปี ๒๕๖๙ ให้ชี้แจงว่ายังไม่มีข้อมูล 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบแปด ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรจ านวน ๒๒๑ แห่ง ตั้งที่ไหน ดูแลอย่างไร  

มีก าลังพลจ านวนเท่าใด และในแต่ละศูนย์มีการตั้งงบประมาณที่หน่วยงานหรือตั้งงบประมาณท่ีหน่วยงานอื่น 
๒. ขอรายละเอียดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกร การตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 

และปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และหากมีการจัดซื้อจัดจ้างขอให้น าส่ง TOR  
๓. ขอทราบรายละเอียดของศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมเกษตรกรเป็นภารกิจเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน 

อ่ืนที่ด าเนินการอยู่แล้วหรือไม่ อย่างไร 
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- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอภาพถ่ายศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกร จ านวน ๒๒๑ แห่ง 
และขอรายละเอียดค่าด าเนินงานในแต่ละปีแต่ละศูนย์ มีการอบรมเกษตรกรจ านวนกี่รายแต่ละศูนย์ 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและ 
สร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจ   ๒๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายงบกลางในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ประเด็นค่าใช้จ่ ายเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  

เป็นงบประมาณที่เตรียมไว้ส าหรับการด าเนินโครงการใด 
- การระบุข้อมูลในผลที่คาดว่าจะได้รับ ว่าสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 

ดิจิทัลเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนท าธุรกรรมกับภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัลในอนาคต สอบถามว่า  
หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จ านวน  
๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท การด าเนินการดังกล่าวจะสามารถท าได้หรือไม ่

- งบประมาณจ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณส าหรับการด าเนินการเรื่องใด 
- โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ในส่วนของงบกลางตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สอบถามว่า โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ เป็นหน่วยรับ
งบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่  

- โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ตามข้อมูลผลการใช้จ่ายพบว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
หน่วยงานได้น าเสนอต่อคณะกรรมาธิการ ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าการใช้จ่ ายเงินงบประมาณในโครงการ
ดังกล่าว ให้ผลอย่างไร 

- หน่วยงานมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไร และคาดหวังให้เกิดผล
อย่างไร 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดที่มาและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท จะใช้จ่ายในลักษณะ

เดียวกันกับงบประมาณ จ านวน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ใช่หรือไม่ 
- หน่วยงานประเมินว่างบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เพียงพอต่อการน ามาใช้รองรับ 

ปัญหาเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ หรือไม่ หรือต้องเตรียมงบประมาณเผื่อไว้ส าหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
เป็นจ านวนเท่าใด 

- สอบถามส านักงบประมาณในประเด็นการขอรับจัดสรรงบประมาณเผื่อไว้ โดยให้แต่ละหน่วยงาน
เสนอโครงการเข้ามารับจัดสรร และรัฐบาลเป็นผู้กลั่นกรองโครงการเองนั้น ในกรณีเช่นนี้สามารถด าเนินการ  
ได้หรือไม ่

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานได้ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จ านวน 

๑๘๗,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือน ามากระตุ้นการบริโภคให้แก่ประชาชนผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต แต่เมื่อมีการใช้
จ่ายเงินจ านวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท จ่ายให้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ งบประมาณที่เหลือ
จ านวน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลได้มีนโยบาย
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เปลี่ยนจากการน าเงินงบประมาณดังกล่าวมากระตุ้นการบริโภค เป็นน ามากระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งหน่วยงาน  
ได้ด าเนินการขอรับจัดสรรงบกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยรัฐบาล 
ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาโครงการตามแผน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการท่องเที่ยว  
ด้านการลดผ.ลกระทบการส่งออก และด้านเศรษฐกิจชุมชนและอ่ืน ๆ  

- โครงการที่มีการเสนอเข้ามาเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณ ๔ ด้าน มีจ านวนกว่า ๔๐๐,๐๐๐  
ล้านบาท ดังนั้น ในทางนโยบายเห็นว่างบประมาณจ านวน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท อาจไม่เพียงพอ ดังนั้น  
จึงยังคงการของบประมาณในรายจ่ายงบกลาง จ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 

- เงื่อนไขของงบประมาณรายการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย  
ในการด าเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้ง รักษาระดับการบริโภค
และการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่ประชาชนในการด ารงชีพและประกอบอาชีพ 

- การของบประมาณจ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เดิมมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เมื่อ 
มีการเปลี่ยนแปลงจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภค มาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ หน่วยงานเห็นว่า 
เป็นโครงการเดียวกัน ดังนั้น จึงมีการขอรับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง 

- ส านักงบประมาณตอบชี้แจงว่า วัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท คือ
เพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยสาเหตุที่น ามาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เนื่องจากไม่อาจทราบ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้ หรือวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์เป็นอย่างไร 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองน ามาใช้ ก่อนเสนอเข้าสู่  

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
๒. หน่วยงานประเมินว่างบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เพียงพอต่อการน ามาใช้รองรับ

ปัญหาเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ หรือไม่ หรือต้องเตรียมงบประมาณเผื่อไว้ ส าหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
เป็นจ านวนเท่าใด 

- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงการที่ผ่านการ
อนุมัติแล้วและท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา 

 
กรมบัญชีกลาง 
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  
ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ    ๙๔,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ๔,๘๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ    ๓๖๔,๒๘๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒข้าราชการ  ๑๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เงินสมทบของลูกจ้างประจ า    ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ ๒๔,๘๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายงบกลางในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
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ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกปีขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางควบคุมอย่างไร 

และจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการทุจริตการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างไร โดยเห็นว่าหน่วยงาน
อาจมีการหารือกับภาคเอกชนในการท าประกันชีวิตแบบก าหนดระยะเวลาได้หรือไม่อย่างไร 

- ขอสอบถามว่างานก่อสร้างอาคารของภาครัฐที่มีผู้รับเหมาทิ้งงานมีจ านวนกี่แห่งและมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาการทิ้งงานอย่างไร 

- ขอทราบว่างบประมาณรายการเงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ ที่จ านวนลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเพราะเหตุใดและใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา ขอข้อมูลย้อนหลัง 
ในระยะเวลา ๕ ปี 

- กรณีเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญมีจ านวนลดลง ขอทราบที่มาการก าหนดเงินสมทบเกิน  
๓ เท่า อาศัยมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายการคลังหรือไม่ อย่างไร จะมีการหารือเรื่องดังกล่าวเมื่อใด  
ท าให้เกิดผลกระทบหรือไม่ มีการตั้งค าของบประมาณเท่าใด หากมีการตรวจสอบการทุจริตเป็นหน้าที่  
ของกรมบัญชีกลางหรือไม่ และขอทราบว่ารายการงบกลางสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้หรือไม่ 

- ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ขอทราบว่าค่ารักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวมีจ านวนเท่าใด 
และขอทราบรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม ไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ เป็นอย่างไร 

- กรณีที่มีการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
กรณีฉุกเฉินในอัตราที่น้อยลง ขอทราบว่ามีระเบียบใดรองรับเพ่ือให้เกิดการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หรือไม่และขอทราบเหตุผลการตั้งงบประมาณวงเงินสูง มีการตั้งงบประมาณซ้ าซ้อนหรือไม่ 

- กรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติแผ่นดินไหวขอทราบว่ามีการตั้งงบประมาณในรายการเงินส ารอง  
เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการหรือค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน 

- ขอทราบว่าในปี ๒๕๖๙ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญจ านวนร้อยละ
เท่าใด และในการตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๘ เป็นแผนเดียวกับปี ๒๕๖๗ หรือไม่ และในการสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญเพียงพอหรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบแผนการด าเนินงานการจัดประมูลกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานการก่อสร้างอาคารราชการ  
และขอทราบว่าการศึกษาทบทวนประกาศหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการจะแล้วเสร็จเมื่อใด มีการบริหาร
สัญญาอย่างไร มีแนวทางควบคุมผู้รับเหมาชั้นพิเศษที่รับงานเกินก าหนดอย่างไร 

- ค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการบรรจุใหม่มีการศึกษาในเรื่องดังกล่าวหรือไม่จะแล้วเสร็จเมื่อใด
และจะมีแนวทางปฏิรูประบบจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลแล้วเสร็จเมื่อใด 

- ขอทราบแผนการด าเนินการในการอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง จะมีการจัดท า
ระบบในปีใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นค่ารักษาพยาบาลที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มีจ านวนข้าราชการจ านวน ๕ ล้านคน  

โดยมีจ านวนกว่าครึ่งหนึ่งเป็นข้าราชการที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี ที่มาเบิกค่ารักษาพยาบาล และมีการใช้ยา 
เพ่ิมมากขึ้นและจ่ายยาที่ค่อนข้างมีราคาแพง โดยหน่วยงานได้ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณในการหาแนวทางลดค่ารักษาพยาบาล และยังได้ร่วมเจรจากับ
โรงพยาบาลด้วย ซึ่งมีการหาแนวทางลดปริมาณยาที่แจกให้ มีจ านวนลดลง ส่วนในเรื่องพบการทุจริต 
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กรณีมีการช้อปปิ้งยาในที่ต่าง ๆ หากมีการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลเบิกจ่ายการรักษาโรคเดียวกันเกินสามแห่ง
จะไม่ให้มีการเบิกจ่ายโดยมีการวิเคราะห์แต่ละโรงพยาบาลว่ามีการสั่งจ่ายยาอย่างไร 

- กรณีมีการทิ้งงานการก่อสร้างอาคารของภาครัฐ ในบางโครงการมีการหยุดงานชั่วคราวแต่ยังไม่เป็น
การทิ้งงาน โดยในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง มีจ านวนผู้ทิ้งงาน ๓,๙๐๐ ราย ซึ่งมีการตั้งงวดงานไม่ตรงกับ 
งวดเงิน ในโครงการก่อสร้างได้มีการพิจารณาทั้งแผนและผลหากด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลา  
จะมีการออกระเบียบก าหนดห้ามรับงานเพ่ิม โดยในการจัดชั้นผู้รับเหมาจะด าเนินการไม่เกินระยะเวลา  
๙ เดือน และในการก าหนดผู้ค้าภาครัฐอาจไม่ถูกต้องขอรับค าแนะน าไปด าเนินการ 

- ประเด็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญที่มีจ านวนลดลง ตามกฎหมายก าหนดเงินส ารองจ านวน
ไม่เกินสามเท่า โดยในปี ๒๕๖๘ เงินส ารองมีจ านวนเพียงพอจึงขอรับงบประมาณลดลง 

- ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการเป็นรายหัวต้องเปลี่ยนนโยบายของประเทศ  
โดยต้องศึกษาจุดคุ้มทุน สวัสดิการที่เกี่ยวข้องโดยอยู่ระหว่างการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
ส่วนการเปลี่ยนแปลงงบกลางข้ามรายการเป็นอ านาจของส านักงบประมาณ 

- ข้อมูลรั่ ว ไหลของแก๊ งคอลเซ็ น เตอร์  ได้มี การตรวจสอบข้อมูลพบว่าไม่ ได้มี การรั่ ว ไหล 
จากกรมบัญชีกลางเนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง 

- งบกลางรายการค่ารักษาพยาบาลไม่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด รายละเอียดอาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข 

- การขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้มีการด าเนินการร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ส านักงบประมาณในการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม 

- การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการชี้แจงว่ามีการเบิกจ่ายสูงแต่ไม่มีการออกใบเสร็จในการเบิกจ่าย
งบประมาณจึงไม่ได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่าย 

- ประเด็นเรื่องความแตกต่างของเงินฉุกเฉินจ าเป็นกับเงินทดรองข้าราชการ โดยเงินทดรองราชการ
เป็นเงินช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นงบส ารองจ่ายซึ่งส านักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแล ส่วนเงิน
ช่วยเหลือการเสียชีวิตกรณีอาคารถล่มแผ่นดินไหวจะไม่ใช่การชดเชยการเสียชีวิต 

- การบริหารสัญญา หน่วยงานได้มีการออกระเบียบเกี่ยวกับโครงการที่มีแผนแต่ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผน โดยเฉพาะงานสร้างทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทหากไม่เป็นไปตามแผน  
จะสั่งระงับการรับงานเพิ่ม 

- ในการก่อสร่างตึกของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีการตรวจสอบมาโดยตลอด กรมบัญชีกลาง 
มีข้อสังเกตในการรายงานการก่อสร้างโดยมีการก่อสร้างล่าช้าและปรับแก้สัญญาหลายครั้ง โดยไม่ได้มีการ
ละเลยการบริหารสัญญาแต่อย่างใด 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีการสื่อสารกับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการให้ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความเข้ าใจ 

ที่ถูกต้องในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการที่ เกษียณอายุราชการที่ เกิดข้อมูลที่รั่วไหลไปยังแก๊ง  
คอลเซ็นเตอร์ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายการใช้งบกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
๒. ขอข้อมูลล่าสุดของจ านวนเงินบ าเหน็จ บ านาญ และจ านวนราย แยกประเภทตามกระทรวง 
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ส านักงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนิน 
และต้อนรับประมุขต่างประเทศ    ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง    ๙๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   ๙๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายงบกลางในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ค่า K ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้หน่วยงานมีภาระค้างจ่ายเพ่ิมมากขึ้น สอบถามว่าหน่วยงานมีภาระค้างจ่าย 

ค่า K ที่มิใช่ภาระจากเงินเหลือจ่ายของหน่วยงานหรือเงินนอกงบประมาณ เป็นจ านวนเท่าใด 
- เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตัวเลขการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คือ 

ร้อยละ ๕๙.๒  สอบถามว่าเมื่อมีงบประมาณเหลือจ่ายจ านวนมาก เหตุใดจึงไม่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ไปใช้ในรายการอ่ืน ๆ เพื่อไม่ต้องชดใช้เงินคงคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙. 

- ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งที่มีการอนุมัติโดยผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ หรืออนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี เป็นจ านวนเท่าใด 

- ประเด็นเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น กรณีพ้ืนที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมหรือสารเคมี
อันตรายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน จะถือเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ  
ได้หรือไม่ และหากประกาศได้ จะสามารถน าเงินงบประมาณในส่วนนี้ไปด าเนินการได้อย่างไรบ้าง เช่น  
การขนย้ายสารเคมีออกจากพ้ืนที่อย่างเร่งด่วน หรือค่าใช้จ่ายในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

- งบประมาณ จ านวน ๓๙๗ ล้านบาท ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ปนเปื้อนจากบริษัท  
วิน โพรเสส จ ากัด เป็นงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมีความคืบหน้า
อย่างไร 

- รายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

- ประเด็นเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น สอบถามว่า โครงสร้างพ้ืนฐานที่เกิดความ
เสียหายจากน้ าท่วมในจังหวัดอยุธยา จะได้รับการซ่อมแซมหรือไม่ เมื่อใด 

- ประเด็นเงินชดเชยค่า K ให้หน่วยงานทบทวนและหาสาเหตุภาระค้างจ่ายค่า K ที่มีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้นทุกปี ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร  

- งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ือเป็นค่าเงินเดือนและสวัสดิการบุคลากรที่บรรจุใหม่ ซึ่งเป็นงบประมาณที่ขอชดเชยในกรณีที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ส ารองเงินจ่ายไปก่อน จ านวน ๕๕ จังหวัด งบประมาณ ๘๐๙ ล้านบาท  
ขอให้หน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าในปัจจุบันว่าด าเนินการถึงข้ันตอนใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นเงินชดเชยค่า K เป็นการชดเชยให้แก่ผู้รับจ้างที่ท างานให้แก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐ โดยชดเชยค่าผันแปรหรือผันผวนของราคาวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา 
- สาเหตุที่การชดเชยค่า K ค้างช าระจ านวนมาก เนื่องจากในขั้นตอนการบริหารงบประมาณ  

ส่วนราชการจะมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายหรือเงินที่หมดความจ าเป็น ซึ่งส านักงบประมาณ  
ได้มีการก าชับหน่วยงานว่าเงินเหลือจ่ายหรือเงินที่หมดความจ าเป็น ให้น าไปช าระให้แก่ค่า K หรือ 
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ค่าสาธารณูปโภคที่ค้างช าระเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ บางหน่วยงานอาจไม่มีเงินเหลือจ่ายที่มากเพียงพอส าหรับ
น าไปจ่ายให้แก่ค่า K ได้  

- ประเด็นงบกลาง เงินส ารองจ่ ายเพ่ือกรณี ฉุก เฉินหรือจ าเป็ น  สาเหตุที่ ผลการเบิกจ่ าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการเบิกจ่ายน้อย เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประกาศบังคับใช้ล่าช้า และการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ จึงไม่สามารถก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายที่แน่นอนได้ 

- ประเด็นเรื่องตึก สตง. ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ชี้แจงว่า เมื่ อหน่วยงานอิสระมีเงินเหลือจ่าย  
ส านักงบประมาณจะพิจารณาจากเงินสะสมของหน่วยงาน โดยให้น าเงินสะสมของหน่วยงานมาใช้ก่อนการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ในปีงบประมาณแต่ละปี 

- ประเด็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดเหตุ ชี้แจงว่า การใช้งบประมาณแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
กลุ่มแรกเป็นส่วนของงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดลองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน โดยเมื่อเกิดเหตุในเบื้องต้น สามารถใช้เงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพ่ือน ามาใช้บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้ 

- งบกลางรายการเงินส ารองจ่าย ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ได้มีการขอรับจัดสรรในการก าจัดขยะของเสีย จ านวน ๔๐ ล้านบาท ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
มีการตั้งงบประมาณไว้ จ านวน ๖๙.๗๕ ล้านบาท และผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ อีกประมาณ 
๓๙๕.๒๕ ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารความปลอดภัยในพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

- งบกลางรายการเงินส ารองจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้จ านวน ๙๙,๕๐๐ ล้านบาท  
ซึ่ ง ในปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๗  พ .ร .บ .งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  มี ผล ใช้บั งคับ ในวันที่  
๒๖ เมษายน ดังนั้น จึงมีระยะเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณค่ อนข้างน้อย จึงเป็นผลท าให้ตัวเลข 
การรายงานผลการเบิกจ่ายน้อย  

- ผู้อ านวยการส านักงบประมาณมีข้อสั่งการว่า เงินที่ส่วนราชการใช้จ่ายไปแล้วมีเงินเหลือจ่าย  
ในส่วนของงบกลางรายการเงินส ารองจ่าย ตามระเบียบบริหารงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายมีการก าหนด  
ว่าเมื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วจะดึงงบประมาณกลับมา และเพ่ือให้การใช้เงินในส่วนนี้ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส านักงบประมาณได้น าเงินส่วนนี้ไปใช้ในส่วนของเงินชดใช้เงินทดลองราชการที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ ค่ารักษาพยาบาล และใช้ส าหรับค่า K ที่มีปัญหา 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการสนับสนุนงบประมาณงบกลางรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างให้กับหน่วยงานต่าง  ๆ 

หน่วยงานควรใช้งบประมาณส่วนเหลือจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างให้เสร็จสิ้นก่อน หากไม่เพียงพอ  
จึงให้ตั้งงบประมาณในหน่วยงานเพื่อลดภาระงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งที่มีการอนุมัติโดยผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรี เป็นจ านวนเท่าใด 

๒. ข้อมูลวันที่มีหนังสือขอใช้เงินคงคลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันที่เท่าใด 
๓. ข้อมูลรายการการเบิกจ่ายของงบกลางที่กันเบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
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- นายเดชรัต  สุขก าเนิด กรรมาธิการ ขอให้หน่วยงานชี้แจงเป็นเอกสารในประเด็นเงินส ารองจ่าย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ว่างบประมาณจ านวน ๙๘,๐๐๐ ล้านบาท ที่ผ่านมามีการน างบประมาณไปใช้ 
ในส่วนใดบ้าง และการประเมินผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 

- นางสาวชุติมา  คชพันธ์ กรรมาธิการ ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นสาเหตุภาระค้างจ่ายค่า K  
ที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร 

 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 


